

# A LIST PRIVATE

วันที่ 25 สิงหาคม 2564

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ตราสารหนี้และชี้แจงการรายงานเหตุการณ์ผิดนัดล่าช้า  
เรียน เลขาธิการ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท เอลิส ไพรวอด จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกตราสารหนี้หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท เอลิส ไพรวอด จำกัด ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้เมื่อหุ้นกู้ครบกำหนด บริษัท ยังไม่สามารถชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ได้ ทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกูดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท เอลิส ไพรวอด จำกัด
ชื่อและประเภทตราสารหนี้	หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท เอลิส ไพรวอด จำกัด ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
วันออกตราสาร	26 มีนาคม 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน	26 มีนาคม 2564
จำนวนเงินต้น	83,420,000
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	83,420,000
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	1 ราย
วันผิดนัดชำระ	26 มีนาคม 2564


ปัจจุบัน บริษัท ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของภาครัฐ เช่น การสั่งปิดห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ลดลงอย่างมาก ทั้งจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ บริษัทฯ ไม่มีรายได้ในช่วงที่ถูกสั่งปิดห้างสรรพสินค้า ทำให้บริษัทประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท พยายามเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อต่ออายุตราสารหนี้ออกไปก่อน ในระหว่างที่บริษัท ยังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้ บริษัท ยังไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ และทยอยผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือน เมื่อธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้ตามปกติ

# ALIST PRIVATE

อีกทั้ง ที่ผ่านมา บริษัท ได้ออกมาตรการขอให้พนักงาน ลาโดยไม่รับค่าจ้าง โดยสมัครใจ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายใน ขณะที่บริษัทไม่มีรายได้ ส่งผลให้มีการลาออกของพนักงานหลายตำแหน่ง และ งานต่างๆ ล้าช้ามากขึ้น เป็นสาเหตุให้การ รายงานเหตุการณ์ผิดนัดล่าช้า อย่างไรก็ตาม บริษัท มีเจตนาจะชำระเงินเดือนและดอกเบี้ยแก่ผู้ถือตราสาร แต่เนื่องจาก ผลกระทบจากปัจจัยตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท จึงจำเป็นต้องดำเนินนโยบายต่างๆที่จำเป็น เพื่อรักษาธุรกิจให้ยังคงอยู่ได้ และสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้เมื่อสถานการณ์ต่างๆ กลับมาดีขึ้น และสามารถสร้างกระแสเงินสดเพื่อทยอยจ่ายชำระหนี้ได้ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัท อยู่ระหว่างพยายามหาแนวทางอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อจ่ายคืนหนี้แก่ผู้ถือตราสารหนี้ทุกราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท เอลิส ไพเรเวต จำกัด

